
Kirkjuþing 2022-2023 

 

Fyrirspurn til biskups frá sr. Elínborgu Sturludóttur 

 

Nú er verið að vinna að jafnlaunavottun hjá þjóðkirkjunni.  

Er tekið með í reikninginn hverjar aukaverkatekjur presta eru í sambandi við 

jafnlaunavottunina?  

 

 


